



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบ

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก

๒. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างชั่วคราวตามที่สอบคัดเลือกได้

๒.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน และเวลาที่กำหนด

๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน และเวลาที่กำหนด

๓ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับ ๓ (เต็ม) หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ พร้อมสำเนาแสดงในวันรายงานตัวด้วย) เพื่อเข้ารับการจัดจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ถ้าหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างชั่วคราวตามที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรัตน์ น้อยป้อม)

ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
แนบท้ายประกาศจังหวัดราชบุรีลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๐๓	ว่าที่ ร.ต.วิฑูรย์ เชื้อแก้ว
๒	๐๐๐๒	นายชาคริต ศรีปฐมสวัสดิ์
๓	๐๐๐๑	นายอรอนพ เอี่ยมสุขศรี
๔	๐๐๐๖	นายไวยุทธ ภาวะเวส
๕	๐๐๐๔	นายชัยรัตน์ ชื่นปิ่นเกลียว
๖	๐๐๐๗	นายธนภัทร โชติธีรร
๗	๐๐๐๕	นายปฏิภาณ เจริญผล

